

*

Số: 72/KH-HNDT

Điện Biên, ngày 19 tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH **Tuyên truyền năm 2021**

Thực hiện Hướng dẫn số 07/HĐ- BTGTU, ngày 21/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021; Hướng dẫn số 283-HĐ/HNDTW, ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn tuyên truyền công tác và phong trào nông dân năm 2021. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Điện Biên xây dựng kế hoạch tuyên truyền năm 2021 với những nội dung sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, hội viên, nông dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Thông qua tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và truyền thống của Hội nhằm cô vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân vượt lên thách thức, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội.

Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép với việc tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị của đất nước, các mục tiêu, chương trình hành động của tỉnh và của Hội, tạo không khí phấn khởi thi đua trong cán bộ, hội viên, nông dân.

II. Nội dung tuyên truyền:

A. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước.

Năm 2021 có các ngày kỷ niệm và ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021); Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021); Kỷ niệm 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2021) Kỷ niệm 76 năm ngày Cách

mạng Tháng tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021); Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 – 08/8/2021), Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021); Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 -06/01/2021); 80 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 – 19/5/2021); Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021) và 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021); 60 năm tham họa đa cam tại Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2021). Bên cạnh đó còn có các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của Hội, của tỉnh ...

2. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh.

- Kỷ niệm 112 năm Ngày thành lập tỉnh Điện Biên (28/6/1909 – 28/6/2021); tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, quá trình hình thành, phát triển của tỉnh Điện Biên trong 112 năm qua; những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Điện Biên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Khẳng định những thành tựu quan trọng của tỉnh trong 112 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 – 10/10/2021); tập trung tuyên truyền giáo dục lịch sử vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Điện Biên qua 72 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao lòng tự hào về quê hương đất nước, củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên, nông dân các dân tộc trong tỉnh đối với Đảng, qua đó động viên hội viên, nông dân các dân tộc phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

- Kỷ niệm 67 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2021). Nêu bật thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; Ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với đất nước ta và nhân dân thế giới; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm. Tôn vinh những đóng góp của nhân dân ta và bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng thời tuyên truyền những thành tựu to lớn của nhân dân Tây bắc và cả nước sau 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt lên khó khăn, thách thức xây dựng Điện Biên và tây bắc ngày càng giàu đẹp.

Công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn cần gắn với tuyên truyền những kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân; phát động các phong trào thi đua yêu nước của Hội, nhất là tuyên truyền phong trào SXKDG giai đoạn 2016 -2021, phương hướng nhiệm vụ gia đoạn 2021- 2026;

hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động; tuyên truyền các hoạt động hỗ trợ, chuyên giao khoa học kỹ thuật cho nông dân phát triển sản xuất nâng cao đời sống ... Biểu dương những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước, các mô hình điển hình, những việc làm sáng tạo của tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào nông dân.

B. Tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật và sự kiện chính trị nổi bật của Đảng và Nhà nước.

1. Tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Năm 2021 diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp Hội bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng cùng cấp, tập trung và phối hợp với các ban, ngành địa phương tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng; các Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HDND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; các chính sách của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân nông thôn như: Chính sách vay vốn, chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, nghiệp cho đồng bào miền núi, cho hộ nghèo ... để nâng cao nhận thức, động viên phong trào thi đua yêu nước, ý chí tự cường của hội viên, nông dân trong thực hiện các phong trào của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Công tác tuyên truyền cần lựa chọn biện pháp phù hợp đảm bảo truyền tải đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ở tất cả các cấp Hội ... Chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, hội viên, nông dân trước những luận điệu xuyên tạc, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tiếp tục tuyên truyền chủ trương, định hướng, giải pháp lớn của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Kết luận 54/KL-TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị ... Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật như: Luật đất đai, luật Bảo vệ tài nguyên môi trường, luật Khiếu nại tố cáo, Pháp lệnh dân chủ ở xã Phường, các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực thực hiện phòng chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

2. Tuyên truyền các sự kiện chính trị nổi bật của Đảng và Nhà nước.

a. Tuyên truyền kết quả Đại hội XIII của Đảng, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Các cấp Hội bám sát chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo cùng cấp, xây dựng kế hoạch, lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại Hội Đảng các cấp tới các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết, gắn với thực hiện nhiệm vụ Hội và phong trào nông dân một cách phù hợp, khả thi đảm bảo kịp thời đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

b. Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tới cán bộ, hội viên, nông dân các dân tộc trong tỉnh; bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước và chính quyền địa phương, góp phần xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Tuyên truyền cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ vị trí, vai trò, tổ chức của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; nắm vững những quan điểm chỉ đạo và quy định của Đảng và Nhà nước về bầu cử để tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội về công tác bầu cử, đảm bảo thực hiện thành công cuộc bầu cử; nắm vững quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử, nắm vững tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng bầu vào Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Thông qua tuyên truyền cuộc bầu cử, giúp cán bộ, hội viên, nông dân thấy rõ mục tiêu, bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang hướng tới; đấu

tranh chống những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; phê phán, uốn nắn những hành vi mất dân chủ, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân.

Công tác tuyên truyền cần tổ chức rộng khắp trong các cấp Hội tới từng hội viên, nông dân bắt đầu từ Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho tới sau khi kết thúc bầu cử một tháng.

C. Tuyên truyền về các hoạt động Hội

1. Tuyên truyền các hoạt động Hội và phong trào nông dân năm 2021

Tuyên truyền những kết quả nổi bật trong nửa đầu nhiệm kỳ các cấp Hội tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, những mục tiêu định hướng cụ thể trong các hoạt động Hội và phong trào nông dân nửa nhiệm kỳ tiếp theo; nhất là kết quả các phong trào thi đua yêu nước; phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; xây dựng phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; trong xây dựng, phát triển các mô hình Chi, Tổ hội nghề nghiệp; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; những điển hình tiên tiến trong công tác Hội và phong trào nông dân.

- Tuyên truyền sâu rộng 91 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam; về lịch sử truyền thống của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; các dấu mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời và phát triển của tổ chức Hội. Khẳng định vị trí vai trò của Hội Nông dân Việt Nam gắn với từng thời kỳ lịch sử cách mạng Việt Nam. Những thành tựu đã đạt được trong xây dựng Hội và tổ chức các phong trào nông dân; về vai trò trách nhiệm của giai cấp nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tích cực tuyên truyền, thực hiện kết luận số 61/KL-TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; các kết luận của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị toàn quốc đánh giá 10 năm thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673 nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc đưa những quan điểm và giải pháp toàn diện của Đảng, Chính phủ về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào cuộc sống.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện Chi thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới ... Tuyên truyền thực hiện đề án xây dựng chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp; củng cố và nâng cao chất lượng chi, tổ Hội và hội

viên. Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ công tác và phong trào nông dân, tập trung vào 2 phong lớn. 13 chỉ tiêu thi đua của Hội năm 2021, các điển hình tiên tiến trong công tác Hội và phong trào nông dân để kịp thời biểu dương, nhân rộng.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân phát huy vai trò làm chủ, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp theo quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị và quy định hướng dẫn của trung ương Hội. Quá trình thực hiện các hoạt động tuyên truyền của Hội cần chú trọng nắm tâm tư tình cảm của cán bộ, hội viên, nông dân và dư luận xã hội, sớm phát hiện, chủ động báo cáo, tham mưu đề xuất giải pháp nhằm định hướng dư luận và xử lý kịp thời các vấn đề bức xúc của hội viên, nông dân nhằm ổn định tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân; kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước và gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vận động nông dân tích cực học tập nâng cao kiến thức về kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, xã hội, pháp luật, thị trường và hội nhập quốc tế, góp phần làm chuyển biến nhận thức cho hội viên, nông dân về sản xuất phải gắn với thị trường, thay đổi tư duy kinh tế từ sản xuất nhỏ sang sản xuất lớn, tăng cường liên kết, hợp tác sản xuất, gia tăng giá trị và an toàn thực phẩm ... Cùng với những hoạt động trên các cấp hội cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình sản xuất, thông tin thị trường ... giúp nông dân phát triển kinh tế. Vận động hội viên, nông dân tích cực thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động nông dân vùng biên giới tích cực tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị, bảo vệ an ninh, chủ quyền, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Công tác nắm bắt phản ánh tâm trạng, dư luận xã hội của cán bộ, hội viên, nông dân.

Các cấp Hội cần thực hiện tốt việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội theo kết luận 100/KL.-TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương. Chú trọng nắm tâm tư của hội viên, nông dân với việc giải quyết những vấn đề cấp thiết trên địa bàn; tăng cường nắm cơ sở, kịp thời nắm bắt tư tưởng của hội viên, nông dân về tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách có liên quan tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn, công tác bảo vệ môi trường ... để báo cáo, kiến nghị với Hội cấp trên và cơ quan có thẩm quyền. Làm tốt công tác nắm tình hình trong nước, quốc tế để tuyên truyền cho hội viên, nông dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; động viên khích lệ lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tiếp tục xây dựng, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên của hội, chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo, Trung Tâm bồi dưỡng chính trị cùng cấp để kịp thời thông tin, bồi dưỡng nghiệp vụ, nắm bắt thông tin, dư luận xã hội cho đội ngũ tuyên truyền viên của hội đảm bảo phục vụ có hiệu quả hoạt động tuyên truyền của Hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp hội đối với công tác Hội và phong trào nông dân.

III. Hình thức tuyên truyền:

Tùy tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương cơ sở, các cấp Hội lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp gắn với tuyên truyền các hoạt động Hội, đảm bảo hiệu quả, thiết thực như: sinh hoạt chi, tổ hội, tuyên truyền qua các câu lạc bộ: Nông dân với pháp luật, Câu lạc bộ nông dân với kế hoạch hóa gia đình, Câu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm ...; thông qua các hội thi, hội diễn, các lớp tập huấn, các buổi truyền thông, bản tin công tác Hội hàng quý, Trang thông tin điện tử, Chuyên mục “Nông dân Điện Biên”; các chương trình phối hợp với các ngành, phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn ... trong đó hết sức coi trọng hình thức tuyên truyền miệng.

IV. Tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể phù hợp với điều kiện của địa phương. Coi trọng việc nắm tâm tư nguyện vọng của nông dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, chú ý vùng sâu, vùng xa, biên giới ... kịp thời báo cáo về tỉnh Hội (qua Ban Xây Dựng hội) để có những giải pháp chỉ đạo thực hiện phù hợp.

V. Khẩu hiệu tuyên truyền năm 2021.

1. Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
2. Cán bộ, hội viên, nông dân các dân tộc tỉnh Điện Biên ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!
3. Nhiệt liệt chào mừng 67 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2021)!
4. Nhiệt liệt chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2021)!
5. Nhiệt liệt chào mừng 76 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021)!
6. Nhiệt liệt chào mừng 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2021)!

7. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh!

8. Cán bộ, hội viên, nông dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu sớm đưa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành hiện thực cuộc sống!

9. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh xứng đáng vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới!

10. Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TW Hội;
 - Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;
 - Ban dân vận tỉnh ủy;
 - TT tỉnh Hội;
 - Các Ban tỉnh Hội;
 - Các huyện, thị, thành Hội;
 - Lưu VT + XDH.
- } B/c

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Lê Trọng Khôi